

**CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH CÀ MAU**  
**Về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả**

Trong những năm qua công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Trong đó, điển hình một số mặt hàng sản xuất giả, không đảm bảo chất lượng như: Sirô, nước ngọt, xi măng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bột ngọt giả, giả nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm của một số cơ sở được nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được phát hiện và xử lý. Đặc biệt là mặt hàng tôm sú tiêm chích tạp chất,... Tình hình trên không chỉ là nỗi lo của các nhà sản xuất, kinh doanh, nỗi bất bình của người tiêu dùng mà còn gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế nước nhà nói chung và nói riêng ở tỉnh ta, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi sinh, môi trường.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng, Chính phủ và Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT - BTM - BTC - BCA - BKHCNMT ngày 27/4/2000 về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

Để đấu tranh có hiệu quả hơn đối với việc sản xuất và buôn bán hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, lập lại trật tự kỷ cương trong việc sản xuất kinh doanh hàng hóa, UBND tỉnh chỉ thị:

1- Các ngành, các cấp, các đoàn thể, chính trị xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng mở đợt tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng kinh doanh và nhân dân thông hiểu để giám sát và tổ chức thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

2- Giám đốc các sở, trưởng ban, ngành, các đoàn thể, chính trị xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần chú trọng trong việc chống sản xuất, buôn bán hàng giả. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi mọi hoạt động sản xuất và buôn bán hàng giả. Mọi hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng giả nếu phát hiện phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải kịp thời hoàn thành hồ sơ đưa ra xét xử nhằm răn đe, để giáo dục chung.

3- Giao cho Sở Thương mại và Du lịch: - Chi cục Quản lý thị trường có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thành phố, để thực hiện tốt công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên thị trường trong tỉnh. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả có hại đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng, làm ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường, vi phạm đến quyền sở hữu công nghiệp của các nhà sản xuất kinh doanh được nhà nước bảo hộ.

4- Công an tỉnh chỉ đạo cho công an các cấp tập trung nắm tình hình, điều tra, xác minh, khám phá các đường dây, các ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả. Đặc biệt là giấy tờ giả, hoá đơn, tem, tiền, vàng và các ấn phẩm có giá trị như tiền. Chủ động bố trí lực lượng tham gia khi có yêu cầu phối hợp của các sở, ngành, khác, đưa lực lượng tham gia đội kiểm tra liên ngành.

5- Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, để công bố danh mục hàng hóa nhà nước quản lý chất lượng, gắn công tác bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp với việc quản lý chất lượng hàng hóa, chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm nghiệm, xác định hàng giả, hàng kém chất lượng. Ban hành qui trình tiêu hủy hàng giả, hàng độc hại có liên quan đến môi sinh, môi trường.

6- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với Sở Thủy sản, Công an tỉnh, Sở Thương mại và các ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, tổ chức kiểm tra chống sản xuất, buôn bán hàng giả trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, cây giống, con giống, thức ăn gia súc, làm đầu mối thu gom các loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật giả, ngoài danh mục được phép sử dụng để tiêu hủy theo qui định.

7- Sở Y tế chủ trì cùng Sở Công an, Sở Thương mại và các sở, ngành có liên quan khác trong công tác kiểm tra, kiểm soát chống sản xuất và buôn bán hàng giả trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, dược liệu, vệ sinh an toàn thực phẩm.

8- Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì cùng Sở Công an, Sở Thương mại – Du lịch, các ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra việc chống sản xuất, buôn bán các loại ấn phẩm giả và sản phẩm văn hóa giả khác; chỉ đạo Phòng Văn hoá thông tin huyện, thành phố tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến rộng rãi cho nhân dân và đối tượng kinh doanh hiểu biết để chấp hành tốt.

9- Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán qua biên giới các loại hàng giả.

10- Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn cụ thể việc để lại và sử dụng tiền thu được từ hoạt động chống sản xuất và buôn bán hàng giả theo hướng dẫn của Bộ Tài chính - có công văn hướng dẫn cụ thể cho các lực lượng như. QLTT, Công an và các ngành chức năng liên quan xây dựng, bổ sung kế hoạch tài chính phục vụ cho công

tác chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

11- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả. Tổ chức tốt việc phối hợp các lực lượng trong các chiến dịch kiểm tra, truy quét hàng giả trên địa bàn.

Các trường hợp xử lý hàng giả, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả được áp dụng theo Điều 19, Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06/3/1999 của Chính phủ và các qui định khác của pháp luật.

12- Các nhà sản xuất, các doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh thực hiện việc đăng ký chất lượng hàng hóa, được cơ quan chức năng chứng nhận quyền sở hữu công nghiệp, chủ động tìm hiểu để áp dụng những biện pháp bảo vệ sản phẩm, hàng hóa của mình để tránh nạn làm hàng giả, phối hợp thường xuyên với cơ quan chức năng để chống hàng giả.

Đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở và chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, Hội Luật gia, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các nhà trí thức,... có vị trí rất quan trọng trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ sản xuất và buôn bán hàng giả.

Các ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, khi cần thiết trình UBND tỉnh lập đội kiểm tra liên ngành để thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đoàn thể thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Chỉ thị này, hàng tháng gửi báo cáo về Sở Thương mại và Du lịch, Chi cục Quản lý thị trường để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh
- UBND các huyện, TP
- Chi cục Quản lý TT
- CV khối
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Lê Hồng My**